

## TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Cải thiện năng suất lao động nên được ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước, tăng mức thu nhập trung bình và tránh tụt hậu so với các nước khác trên thị trường toàn cầu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại một hội nghị hôm nay, 7/8.

Cần phải áp dụng các biện pháp hiệu quả và toàn diện hơn để nhanh chóng nâng cao năng suất lao động trong bối cảnh Việt Nam đang nhắm mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong 10 năm tới, Bộ trưởng lưu ý tại hội thảo có tên là Cải thiện năng suất lao động của quốc gia.

Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, nhằm đánh giá năng suất lao động hiện tại của Việt Nam, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của đất nước và đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất lao động.

Từ năm 2011 đến 2015, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt 5,91% mỗi năm, với năng suất lao động tăng 4,35% mỗi năm. Trong giai đoạn 2016-2018, mức tăng năng suất lao động được báo cáo ở mức 5,77% mỗi năm, đẩy tăng trưởng GDP lên 6,7% mỗi năm. Như vậy, năng suất lao động đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 7,08% trong năm ngoái, năng suất lao động tổng thể của Việt Nam ước tính đạt 102,2 triệu đồng / lao động năm 2018, cao hơn nhiều so với mức 2011 là 55,2 triệu đồng / lao động.

Giai đoạn 2011-2018 chứng kiến quốc gia tăng trưởng năng suất lao động trung bình 4,88% mỗi năm.

Nguyễn Bích Lâm, người đứng đầu Tổng cục Thống kê, lưu ý rằng năng suất lao động của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong vài năm qua, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

Tính toán ngang giá sức mua năm 2011 cho thấy năm 2018, năng suất lao động của quốc gia này chỉ cao hơn Campuchia, lên tới 11.142 đô la Mỹ so với 152.418 đô la Mỹ ở Singapore, khoảng 58.680 đô la Mỹ ở Malaysia, khoảng 30.100 đô la Mỹ ở Thái Lan và 24.840 đô la Mỹ ở Indonesia .

Ông Lâm cũng quy kết năng suất lao động thấp cho các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ, tái cấu trúc hệ thống kinh tế chậm, thiết bị và công nghệ lạc hậu cho sản xuất, chất lượng nhân lực hạn chế và tốc độ đô thị hóa chậm.

Bộ trưởng Dũng nhận xét rằng những yếu tố này sẽ được xem xét để tìm giải pháp hiệu quả để tăng năng suất lao động trong những năm tới.

Năng suất lao động cao hơn dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích, Bộ trưởng Dũng cho biết thêm rằng việc cải thiện năng suất lao động nên gắn liền với việc tái cấu trúc nền kinh tế. Cải cách mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng sẽ góp phần rất lớn vào việc tăng năng suất lao động.